



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา  
ในเทศกาลปีใหม่ ของโรงพยาบาลศีขรภูมิ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ กำหนดให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงออกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

๑. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ทุกระดับจะต้องไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๒. การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวในเทศกาลปีใหม่ ให้แสดงความปรารถนาดี โดยใช้บัตรอวยพร หรือลงนามในสมุดอวยพร และห้ามเรียกรับเงินในหมู่ข้าราชการ หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อจัดหาของขวัญโดยเด็ดขาด

๓. หากพบบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว อาจแจ้งเรื่องโดยตรงต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ หรือช่องทางที่โรงพยาบาลศีขรภูมิ กำหนดให้ ในรูปแบบหนังสือหรือจดหมาย โดยลงลายมือชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้

๔. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว แล้วจัดทำเป็นรายงานสรุปผลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ ทราบ ทุก ๖ เดือน

ทั้งนี้ ให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศีขรภูมิ ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายเมธี มวลไธสง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ